

# BIZตุนแบ็กล็อก1.4พันล้านบาทถอยหลังย้ายเทรดSET



สมพงษ์ ชินคติญาณนท์

#BIZ #ทับทูน - BIZ โข้วแบ็กล็อกแน่น 1.4 พันล้านบาท จ่อบุกเข้าพอร์ตครึ่งปีหลังนี้ 50% พากผู้บริหารลั่นไม่กังวลอัตราแลกเปลี่ยน แยมอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญางานใหม่ 400-500 ล้านบาท เดินหน้าย้ายหลักทรัพย์เข้าเทรด SET หวังผนึกพันธมิตรต่อยอดธุรกิจเสริมฐานแกร่ง

นายสมพงษ์ ชินคติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า คาดยอดการซื้อขายสินค้าครึ่งปีหลัง 2565 อาจลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีงานในมือ หรือ Backlog อยู่ราว 1.3-1.4 พันล้านบาท โดยจะทยอยส่งมอบในครึ่งปีหลัง 2565 ประมาณ 50% ทำให้บริษัทประเมินทิศทางธุรกิจและผลประกอบการครึ่งปีหลังนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

→ อ่านต่อหน้า 31



BIZ

(ต่อจากหน้า 3)

## ● ไม่กังวลบาทอ่อน

ขณะเดียวกันบริษัทยังคงต้องติดตามการนำเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนเครื่องฉายรังสีมะเร็งรักษา เนื่องจากปัจจุบันหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจของ BIZ ติดปัญหาการขนส่ง อาจส่งผลให้อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ อาจมาช้ากว่ากำหนด

ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า บริษัทไม่กังวลในประเด็นนี้ เพราะบริษัททำการคำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ประมูลโครงการใหม่ และกำหนดกรอบอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว ทำให้บริษัทประเมินอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าจะไม่กระทบต่อการนำเข้าสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามบริหารจัดการสินค้าให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลประกอบการและธุรกิจ

อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญารับงานใหม่อีกราว 400-500 ล้านบาท คาดจะได้สัญญาและงานใหม่เร็วๆ นี้ ส่วนงานประมูลอื่นๆ น่าจะมีออกมาประมาณไตรมาส 4/2565

## ● เดินหน้าย้ายเข้า SET

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า บริษัทยังเดินหน้าย้ายหลักทรัพย์ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากที่ปัจจุบันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ โดยมองว่าการย้ายเข้าไปจดทะเบียนใน SET จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านต่างๆ มากขึ้น

อีกทั้งจะช่วยเปิดทางให้พันธมิตรเข้ามาเจรจาเพื่อร่วมกันต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันยังเป็นการขยายฐานผู้ถือหุ้น กองทุนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นด้วย

ด้านโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชั้นนำของภูมิภาคตะวันออก ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนผู้ป่วยทางด้าน IPD ยังไม่ได้เข้ามาตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวถือว่าเป็นตัวผลักดันผลการดำเนินงาน

งานของโรงพยาบาล

## ● เป้าเทิร์นอะราวด์

สำหรับปีนี้คาดว่าจะมีรายได้ราว 80-100 ล้านบาท จากปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะทำประชาชนรับรู้และเข้ามาใช้บริการมากขึ้นด้วย และบริษัทมีเป้าหมายว่าจะสามารถเทิร์นอะราวด์ได้ภายใน 5 ปี โดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการนำพืชสมุนไพรกัญชง กัญชามาผสมผสานและช่วยในการรักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการที่ภาครัฐปลดล็อกกัญชง กัญชา จะช่วยส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรทางการแพทย์ให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น